



Cục Thuế Hoà Bình: Quyết tâm vượt xa con số 1.400 tỷ đồng

 Cục trưởng Cục Thuế Hoà Bình **NGUYỄN ĐÌNH THI**

Năm 2010 vừa đi qua đã để lại dấu ấn khó quên trong thực hiện nhiệm vụ thu NSNN của tỉnh Hoà Bình. Khó quên là bởi trong khi hậu quả của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế vẫn tác động tiêu cực đến nhiều mặt, gây khó khăn cho sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, thu hút đầu tư, việc làm và đời sống của nhân dân; khi tình trạng hạn hán kéo dài như hưởng trực tiếp đến việc tích nước của Nhà máy thủy điện Sơn La khiến nguồn thu từ của Công ty thủy điện Hoà Bình giảm so với dự toán được giao khoảng 180 tỷ đồng (tương đương 16,4%); khi các giải pháp gia hạn nộp thuế cho mục tiêu kích cầu của Chính phủ làm giảm nguồn thu từ khối doanh nghiệp gần 6 tỷ đồng... nhưng vượt lên mọi khó khăn, thách thức, bằng tinh thần nỗ lực, quyết tâm cao, Cục Thuế Hoà Bình vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với số thu huy động cho NSNN là 1.130 tỷ đồng, đạt 103,2% dự toán dự toán, tăng trưởng 12,5% so với cùng kỳ; với hầu hết các khoản thu sắc thuế đều vượt kế hoạch.

Không chỉ ấn tượng về những con số, Cục Thuế Hoà Bình còn có được sự tự tin khi bằng sự quyết tâm, sáng tạo trong đổi mới, cải cách, công tác quản lý thuế đã ghi nhận sự tiến bộ khi đã chuyển từ quản lý hành chính mệnh lệnh sang chế độ NNT tự tính, tự khai

và tự nộp thuế. Trên cơ sở sự chuyển đổi này, môi trường quản lý thuế được thiết lập lại theo hướng chuyên sâu, chuyên nghiệp. Ở đó, nghĩa vụ, trách nhiệm của NNT trước pháp luật được đề cao; còn cơ quan thuế giảm thiểu việc xử lý sự vụ để tập trung tăng cường các chức năng tuyên truyền, hướng dẫn; kiểm tra, thanh tra xử lý vi phạm. Bộ máy quản lý thuế được kiện toàn theo mô hình chức năng với các quy định cụ thể, rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận, giảm bớt sự chồng chéo và các bộ phận trung gian, do đó đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho NNT khi thực hiện các thủ tục hành chính thuế và nghĩa vụ với NSNN. Công tác quản lý đã nâng cao hiệu lực, hiệu quả nhờ ứng dụng công nghệ thông tin vào các khâu quản lý thuế một cách rộng rãi. Cơ sở vật chất, trang thiết bị của ngành được đầu tư, nâng cấp, hiện đại hoá; Đội ngũ cán bộ thuế được đào tạo, bồi dưỡng, từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp, chuyên sâu đáp ứng yêu cầu quản lý thuế tiên tiến.

Khi ranh giới của những thủ tục hành chính không cần thiết, gây phiền hà, tốn kém ngày càng bị thu hẹp và xoá nhòa, cũng đồng nghĩa với việc NNT ngày càng nhận được dịch vụ hỗ trợ có chất lượng cao từ phía ngành thuế. Qua đó, nhận thức, sự hiểu biết của cộng đồng xã hội về công tác thuế được nâng cao, các tổ chức, cá nhân nộp thuế được đối xử công bằng về trách nhiệm với các cơ chế thưởng, phạt rõ ràng, tạo ra môi trường cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh.

Với Cục Thuế Hoà Bình, kết quả có được ngày hôm nay là sự hội tụ của nhiều yếu tố rất thuận. Trước hết là sự quan tâm chỉ đạo

sát sao của HĐND, UBND các cấp trong việc tạo ra những hiệu ứng thuận lợi cho việc triển khai nhiệm vụ công tác thuế. Tiếp đến là sự phối hợp tích cực, hiệu quả các sở, ban, ngành của tỉnh để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, tạo điều kiện để đẩy mạnh đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; tăng cường công tác quản lý thu, khai thác nguồn thu, chống thất thu trên mọi lĩnh vực quản lý để tăng thu, bù đắp các khoản thiếu hụt. Cũng không quên tinh thần nỗ lực, quyết tâm cao của cộng đồng các DN, doanh nhân trên địa bàn khi đã cố gắng để phát triển sản xuất kinh doanh, tạo cơ sở nền tảng ổn định, bền vững cho NSNN. Và chính sự đồng lòng này đã tiếp thêm nội lực để nhân lên tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, năng động, sáng tạo của tập thể CBCCC ngành thuế Hoà Bình vươn lên, khắc phục và vượt qua mọi khó khăn để triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thu ngân sách trên địa bàn.

Bước sang năm ngân sách 2011, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015. Dự báo tình hình kinh tế xã hội chưa có sự đột phá, tình hình thời tiết, dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. Để phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN được giao 1.400 tỷ đồng, ngành thuế Hoà Bình sẽ tiếp tục phối hợp với các cấp các ngành tháo gỡ khó khăn để duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh, tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp thu, triệt để khai thác nguồn thu phát sinh trên địa bàn. Trong đó tập trung vào các giải pháp: Kiểm tra, giám sát việc kê khai thuế, nắm chắc tình hình sản xuất kinh doanh

2011 là năm kiểm tra sau thông quan

Để thực hiện thắng lợi chiến lược cải cách, phát triển hải quan giai đoạn 2011-2020, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, mới đây, Tổng cục Hải quan đã ban hành Chỉ thị 568/CT-TCHQ, quyết định lấy năm 2011 là "Năm kiểm tra sau thông quan" nhằm chuyển đổi mạnh mẽ, tiến tới thay đổi phương thức quản lý từ kiểm tra trong thông quan sang kiểm tra sau thông quan.

Chỉ thị nêu rõ: trong năm 2011, Tổng cục Hải quan sẽ tăng cường hoạt động kiểm tra sau thông quan để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong điều kiện cải cách thủ tục hành chính, áp dụng rộng rãi thủ tục hải quan điện tử. Bên cạnh đó, sẽ đẩy mạnh kiểm tra và giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực tuân thủ pháp luật nhằm phát hiện kịp thời các sai sót và các hành vi gian lận, trốn thuế. Ngoài ra, các phương hướng về đào tạo nhân lực để sử dụng được các thiết bị mà ngành hải quan đã và sẽ mua sắm, các chính sách đãi ngộ để thu hút nhân tài, tăng cường trang thiết bị máy móc, tăng cường hoạt động chỉ đạo và kiểm tra kiểm soát... cũng được đề cập đến. Đặc biệt, để đáp ứng đủ nguồn nhân lực, phục vụ tốt cho công tác kiểm tra sau thông quan, toàn ngành và mỗi cục hải quan các tỉnh, thành phố phải dành tối thiểu 10% tổng biên chế của đơn vị cho lực lượng kiểm tra sau thông quan.

Trước mắt, trong quý I/2011, Tổng cục Hải quan giao cho Cục kiểm tra sau thông quan làm việc với Cục Hải quan các tỉnh, TP, xây dựng chỉ tiêu cụ thể trong đó nêu rõ tỷ lệ biên chế cho đơn vị kiểm tra sau thông quan, số lượng DN được kiểm tra tại trụ sở hải quan và trực tiếp tại DN, số tiền truy thu nộp NSNN. Vụ Tổ chức cán bộ bố trí đủ cán bộ, công chức kiểm tra sau thông quan, đảm bảo theo hướng chuyên sâu, chuyên nghiệp./.

Trung Kiên



Cục Thuế Hoà Bình đón nhận cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh

Ảnh: PV

của doanh nghiệp; phân tích, đánh giá tình trạng hoạt động nhằm phát hiện những sai phạm, gian lận. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trốn thuế, lậu thuế; Kiểm tra nội bộ, thường xuyên phát hiện những sai sót trong thực hiện quy trình đề nghị sửa đổi, bổ sung; Thực hiện tốt các biện pháp thu nợ, rà soát, phân tích chi tiết các khoản nợ đọng, từ đó đề ra biện pháp cụ thể để xử lý cụ thể; Thực hiện nghiêm túc các thủ tục hành chính thuế theo hướng tạo thuận lợi nhất cho NNT; Nâng cao chất lượng phục vụ của bộ phận "một cửa" và "một cửa liên thông"; Tăng cường ứng dụng tin học, hiện đại hoá công tác quản lý; Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước...

Riêng với mục tiêu cải cách và hiện đại hoá, Cục Thuế đặt ra quyết tâm cho giai đoạn tiếp theo là: Xây dựng ngành thuế hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; thực hiện quản lý thuế công bằng, minh bạch; đội ngũ cán bộ thuế trung thực, trong sạch, chuyên nghiệp, văn minh đem lại sự tin tưởng, hài lòng cho NNT, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi; đảm bảo nguồn thu cho NSNN, nhằm phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Trước mắt năm 2011, triển khai thực hiện tốt Chiến lược phát triển ngành thuế giai đoạn 2011 - 2020; trong đó tập trung thực hiện tốt Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Thông tư số 153/2010/TT-BTC

của Bộ Tài chính về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ; chuẩn bị các điều kiện để thực hiện cung cấp dịch vụ điện tử trong lĩnh vực thuế theo lộ trình.

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, giải pháp then chốt là phải nâng cao được trình độ, năng lực, kỹ năng nghiệp vụ của cán bộ thuế. Trước hết, cần phải xây dựng, cụ thể tiêu chuẩn cán bộ, công chức thuế ở từng lĩnh vực công tác, từng vị trí công việc. Trên cơ sở đó đánh giá những kiến thức mà cán bộ còn thiếu, yếu, để tổ chức đào tạo cán bộ phù hợp, cũng như làm căn cứ để đánh giá, bố trí luân phiên, luân chuyển cán bộ. Đồng thời cơ cấu lại nguồn nhân lực theo hướng tập trung cho các chức năng quản lý thuế, những địa bàn trọng điểm có số thu lớn, tập trung nhiều đối tượng nộp thuế lớn.

Năm ngân sách mới đã đi qua 2 tháng với kết quả thu ước đạt 55% dự toán quý I/2011. Kết quả này cùng với những thành quả đã gây dựng được trong sự nghiệp của mình đã cho Cục Thuế Hoà Bình sự chiêm nghiệm: nếu có được tinh thần đoàn kết, sự phấn đấu nỗ lực, quyết tâm rất lớn của toàn thể đội ngũ, chắc chắn thử thách nào, khó khăn nào cũng có thể vượt qua. Đây chính là nền tảng tinh thần vững chắc, nguồn động lực to lớn để tập thể CBCC ngành thuế Hoà Bình thêm vững tin trên bước đường chinh phục các mục tiêu mới ■